

Nhà sưu tầm người Pháp Jean-Marie Jacquemin trao tặng tài liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam

17:09 22/02/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 22/02/2025, tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, gia đình ông Jean-Marie Jacquemin - nhà sưu tầm người Pháp nổi tiếng với tình yêu đặc biệt dành cho Việt Nam - đã có chuyến thăm và trao tặng những hiện vật quý liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh về quá trình hoạt động cách mạng của Người và phản ứng của quốc tế khi Người mất (năm 1969).



Lãnh đạo Bảo tàng Báo chí Việt Nam tiếp nhận các hiện vật từ con trai nhà sưu tầm Jean-Marie Jacquemin.

Trong nhiều thập kỷ qua, ông Jean-Marie Jacquemin đã dành tâm huyết sưu tầm các bài báo, tài liệu và hình ảnh liên quan đến cuộc chiến tranh Việt Nam, từ các nguồn báo chí Pháp và quốc tế. Ông từng trao tặng cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam nhiều tài liệu giá trị, bao gồm bộ sưu tập tem về các tờ báo và tạp chí trên thế giới, cũng như hàng trăm bài báo viết về chiến tranh Việt Nam và

các diễn biến ngoại giao liên quan. Đặc biệt, cuốn sách "1968-1973 Verrières-le-Buisson: Bền bờ bình yên" là một tuyển tập quý giá, tập hợp những bài viết của báo chí Pháp và quốc tế về chiến tranh ở Việt Nam, quá trình đàm phán Hiệp định hòa bình Paris với lập trường ủng hộ Việt Nam.

Trong lần trở lại Việt Nam lần này, ông Jean-Marie Jacquemin vì lý do sức khỏe nên không thể đến Việt Nam tham dự sự kiện, ông Jean-Claude Jacquemin, con trai ông đã có mặt trực tiếp ở Bảo tàng Báo chí Việt Nam trao tặng các hiện vật của người cha. Đây là một số tờ báo hiếm, có các bài viết về hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như phản ứng của quốc tế trước sự ra đi của Người vào năm 1969.



Ông Jean-Claude Jacquemin (con trai ông Jean-Marie Jacquemin) phát biểu.

Ông Jean-Claude Jacquemin chia sẻ: Tôi rất vui mừng và tự hào khi những hiện vật được trao tặng hôm nay được tiếp nhận và trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Hy vọng những tư liệu hiện vật lần này sẽ góp phần tạo nên ngọn lửa nhiệt huyết tiếp nối truyền thống cho thế hệ trẻ, tiếp lửa cho giới trẻ Việt Nam. Qua mỗi hiện vật sẽ khẳng định tình cảm của người dân Pháp đồng hành với người dân Việt Nam, với cuộc cách mạng xây dựng và phát triển của Việt Nam.



Bà Bùi Thúy Vinh, Phó Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam và các cán bộ, nhân viên Bảo tàng trao tặng hoa, quà lưu niệm tới ông Jacquemin.

Những tài liệu này không chỉ có ý nghĩa đối với báo chí mà còn là những chứng cứ lịch sử quan trọng phản ánh tầm vóc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình cảm của thế giới dành cho Người. Đây là sự kiện rất có ý nghĩa trong bối cảnh nước ta đang chuẩn bị kỷ niệm 135 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dương Khánh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/nha-suu-tam-nguoi-phap-jean-marie-jacquemin-trao-tang-tai-lieu-quy-ve-chu-tich-ho-chi-minh-cho-bao-tang-bao-chi-viet-nam>